

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม คปก.พม.ครั้งที่ ๔๕๓/๕๗-๕๙
 วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๘
 ประธาน : พล.ต.อ. อุดลย์ แสงสิงแก้ว รว.พม.

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วย:
รว.พม.	๑. ในวันนี้จะมีการประชุมร่วมระหว่าง ครม.และ คสช.เกี่ยวกับผลการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นในปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้ รว.พม.ขอให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทุกคนทุ่มเท และปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน	ทุกท
	๒. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามบทบาทภารกิจ ดังนี้ - กรณี ชาย ป่วยเป็นโรคอ้วน มีพัฒนาการช้า ครอบครัวมีฐานะยากจน ที่ จ.เพชรบุรี - กรณี ชายชรา ล่วงละเมิดทางเพศบุตรสาวมานานกว่า ๕ ปี ที่ จ.พิษณุโลก - กรณี เด็กหญิง ป่วยเป็นโรคตับแข็งตั้งแต่กำเนิด อาศัยอยู่กับย่าเพียงลำพัง ครอบครัวมีฐานะยากจน ที่ จ.ขอนแก่น - กรณี เด็กชาย ขโมยเงินวัดเพื่อนำไปซื้อยาเสพติด ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา - กรณี หญิง ป่วยเป็นโรคก้านสมองอักเสบ เกลียดเลือดดำ อาศัยอยู่กับมารดาเพียงลำพัง ครอบครัวมีฐานะยากจน ที่ จ.นนทบุรี	ด ด ด ด ผล
	๓. การขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป อาทิ - สถานการณ์การเล่นเกมโปเกมอนของเด็กและเยาวชน ขอให้มีการติดตามสถานการณ์/การให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง/สร้างกลไกการเฝ้าระวัง โดยให้ คปก.พม.เป็นศูนย์เฝ้าระวัง และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์/การประชุมคณะอนุกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ - กรณี ศูนย์ปฏิบัติธรรม เวสต์ พิช ว็ลเลย์ คินที่ดิน จำนวน ๑๕๐ ไร่ ให้แก่นิคมสร้างตนเอง ลำตะคอง ขอให้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และวางแผนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาดูแลต่อไป - การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร จะพิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์ คือ การนำนโยบาย มาสู่การปฏิบัติ/การนำหน่วยงาน/การเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอก/การมีวินัย มีความตั้งใจและซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติงาน/การให้เกิดคดีผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ขอให้รับทราบ/เข้าใจผลการประเมินและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถต่อไป	คปก. ค ค ทุกท

หนังสือด่วนที่สุด ที่ รว ๐๑๐๗/ว ๔๑๐๖ สว. ๙ ส.ค. ๒๕๕๙

จินตพันธ์สุดา บุชบาทวรกิจ
 (นางจินตพันธ์สุดา บุชบาทวรกิจ)
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
 ๙ ส.ค. ๒๕๕๙

ธัญญา
 (นางสาวแรมรุ้ง สุบรรณเสนีย์)
 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
 ๙ ส.ค. ๒๕๕๙

ชัยแทน ออดย.
 เพื่อโปรดทราบและ
 พิจารณาสื่อสาร

ทราบ
 หิวใจ
 (นางนภา เศรษฐกร)

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

๑๑ ส.ค. ๒๕๕๙

๙ ส.ค. ๒๕๕๙
 ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๙